

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการโรงแรม)



นางสาวศิริวรรณ แก้วเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การโรงแรม วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล และระดับปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารอาชีพและเทคนิคศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

ผลงานด้านวิชาการ และด้านสังคม วางแผนการทำงานร่วมกันในโครงการวิจัยกับบุคลากรสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมถึงทำงานวิจัยร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการการโรงแรม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปรายหัวข้อแนวโน้มความต้องการของบุคลากรภาคธุรกิจใ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งยังเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เช่น หัวข้อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการสร้างบัณฑิตนวัตกรรมด้วยแนวคิด KAIZEN แก่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการพัฒนานักศึกษาด้านกฎหมายแรงงานและการเขียนจดหมายสมัครงาน แก่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยจัดโครงการ หรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิดการสร้างคุณค่าและการพัฒนาร่วมกันระหว่างธุรกิจ ชุมชน และสังคมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านอาชีพ รวมถึงด้านสังคม

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลักดันและสนับสนุนการจัดทำ Premium Course Project เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพนักศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญ มีคุณภาพสากล ได้รับค่าครองชีพ และทุนการศึกษาสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบัวสพา (สถานสุขภาพความงามสพา) เพื่อต่อยอดความร่วมมือการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น และพัฒนานักศึกษาในสายงานสพาให้ก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ และมีโอกาสทำงานในต่างประเทศกับแบรนด์บันยันทรี ได้รับเชิญพิเศษให้ร่วมพัฒนาและอภิปรายหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตการท่องเที่ยว “แนวโน้มความต้องการของบุคลากรภาคธุรกิจใ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ” สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าฝึกงานต่างประเทศ ในเครือโรงแรมบันยันทรี เช่น โรงแรมบันยันทรี อะลูล่า ในประเทศซาอุดีอาระเบีย โรงแรมดาวาหลวงพระบาง ประเทศลาว โรงแรมบันยันทรี โดฮา เพื่อสร้างประสบการณ์ในระดับสากล รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในนามมหาวิทยาลัย แก่คณาจารย์ นักศึกษา

ด้วยความสำเร็จและคุณูปการที่ปรากฏขึ้นทั้งหมด สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการโรงแรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป